

VŨ THƯ Xanh những cánh đồng vụ đông

Đợt mưa lớn kéo dài và thủy điện Hòa Bình xả lũ vừa qua làm 1.760ha cây màu vụ đông ủa ấm của huyện Vũ Thư bị thiệt hại nặng nề; đồng ruộng nhiều vùng ngập úng. Không nản chí, nông dân Vũ Thư dồn sức mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông ủa lạnh, bù đắp lại thiệt hại mà mưa, lũ gây ra. Nông dân hối hả vào vụ, những cánh đồng từng ngày hồi sinh sau mưa úng.



Nông dân Tân Phong (Vũ Thư) tranh thủ thời vụ, mở rộng diện tích khoai tây vụ đông.

Do lũ dâng tràn bờ bao, thời điểm giữa tháng 9, cánh đồng bãi thôn Thái Sa, xã Vũ Văn như một biển nước, hơn 100ha cây màu vụ đông ủa ấm gồm cải bắp, khoai lang, ngô, đậu đỗ của xã mất trắng. Trở lại cánh đồng này vào ngày đầu tháng 11, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi được chứng kiến những luống rau cải bắp xanh mơn mẫm. Ông Bùi Đình Hậu, thôn Thái Sa chia sẻ: Do nước lũ, gia đình tôi bị thiệt hại 3.000 cây cải bắp, ước tính thiệt hại tối thiểu 15 triệu đồng ở lúa rau đầu vụ. Ngay sau khi nước rút, gia đình bắt tay khôi phục sản xuất, trồng lại toàn bộ diện tích cải bắp bị hỏng. Đến nay cải bắp đã lên xanh, bắt đầu phát triển tốt, dự kiến 30 - 35 ngày nữa cho thu hoạch. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTXNN Vũ Văn cho biết: Cải bắp là loại cây vụ đông chủ lực, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân địa phương, vì vậy xã đang tập trung tuyên truyền nông dân khẩn trương gieo trồng lại. Khó khăn là giống cải bắp đầu vụ là cải bắp chịu nhiệt đã không còn phù hợp với thời tiết giai đoạn này nên bà con phải tiến hành ươm giống cải bắp ủa lạnh khiến nguồn giống thiếu hụt, tiến độ trồng cũng bị chậm. Đến nay bà con đã gieo trồng lại được khoảng 40% diện tích cây màu vụ đông.



Nông dân Vũ Văn (Vũ Thư) chăm sóc cây màu vụ đông.

Cùng với Vũ Văn, nông dân Tân Phong cũng tập trung sản xuất vụ đông. Ông Đồng Mạnh Huấn, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Kế hoạch ban đầu của xã là gieo trồng 250ha cây màu vụ đông các loại, tuy nhiên đợt mưa úng đầu vụ khiến 50ha cây ủa ấm của xã bị hỏng hẳn. Có chủ trương hỗ trợ khoai tây giống của tỉnh, xã phát động nông dân đăng ký, mở rộng gieo trồng thêm 16ha khoai tây, đưa tổng diện tích cây vụ đông lên 265ha, trong đó rau màu 170ha, khoai tây 56ha, ngô, bí xanh, cà chua 30ha... Trong điều kiện sản xuất vụ đông gặp nhiều khó khăn, HTXNN xã

tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt cơ chế ưu đãi đối với sản xuất vụ đông; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mở lớp tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc một số loại cây ủa lạnh cho nông dân; tiến hành mở cửa kho lạnh, chuyển 30 tấn khoai tây giống của nông dân ký gửi để bà con trồng kịp thời vụ; tạo điều kiện thuận lợi về điều hành nước tưới, bảo vệ thực vật để nông dân yên tâm sản xuất. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng được khoảng 150ha cây màu vụ

đông, HTXNN xã tiếp tục phát động bà con tăng cường gieo trồng các loại rau màu ngắn ngày, quay vòng nhanh để bảo đảm diện tích đã để ra...

Không riêng nông dân hai xã Vũ Văn, Tân Phong, hiện nông dân toàn huyện Vũ Thư đều tập trung gieo trồng cây màu vụ đông. Vụ đông năm nay, Vũ Thư xây dựng kế hoạch ban đầu gieo trồng 5.100ha. Đến ngày 15/10, nông dân đã gieo trồng được 2.300ha cây ủa ấm, tuy nhiên 1.760ha bị mất trắng do mưa, lũ; hầu hết diện tích đất sau thu hoạch lúa để trồng cây màu vụ đông bị ngâm nhiều ngày trong nước, gây khó khăn trong sản xuất. Ông Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước tác động xấu của thiên tai tới sản xuất vụ đông gây tâm lý lo lắng, nản chí của không ít nông dân, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp thì khó có thể hoàn thành mục tiêu sản xuất đã đề ra. Xác định rõ điều này, UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các địa phương triển khai công tác tiêu úng cho các vùng sản xuất vụ đông. Huyện ban hành kế hoạch bố khuyết sản xuất vụ đông, trong đó quyết tâm mở rộng thêm 300ha vụ đông, tập trung vào cây khoai tây, dưa chuột bò chịu lạnh, ngô ngọt... do tình hình nguồn giống. Ngoài cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông đã ban hành, UBND huyện linh hoạt ban hành bổ sung hàng loạt cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông, trong đó ưu tiên khuyến khích các tập thể, cá nhân mở rộng diện tích gieo trồng cây màu vụ đông sau ngày 20/10 trên đất sau thu hoạch lúa mùa. Do thời vụ sản xuất cây màu vụ đông ủa ấm đã hết, huyện chuyển trọng tâm sang tuyên truyền, vận động, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân gieo trồng các loại cây vụ đông ủa lạnh như khoai tây, rau màu... Vai trò của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp được huy động tối đa trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nông dân gieo trồng cây màu vụ đông ủa lạnh. Các chi bộ nông thôn phát động đảng viên trong độ tuổi lao động gương mẫu, xung phong gieo trồng cây màu vụ đông phù hợp với đồng đất địa phương. Huyện chỉ đạo 41 HTXNN trên địa bàn tập trung cao công tác tưới, tiêu, cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để nông dân gieo trồng cây màu vụ đông.

Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, nỗ lực của nông dân, đặc biệt điều kiện thời tiết thuận lợi, không khí sản xuất vụ đông sôi nổi trên khắp các xứ đồng. Vũ Thư quyết tâm hoàn thành gieo trồng 5.400ha cây màu vụ đông, góp phần bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra.

QUYNH LŨU

Nhà máy trẻ - sức vươn lớn

Mặc dù mới đầu tư nhà máy sứ cao cấp Ceravi về Tiên Hải từ năm 2014 nhưng Công ty Cổ phần Ceravi đã không thua kém các đơn vị khác về sản lượng, chất lượng cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm. Kết quả đó là do doanh nghiệp đã có chiến lược sản xuất, kinh doanh bài bản ngay từ đầu và tầm nhìn chiến lược trong việc tận dụng những thế mạnh sẵn có ở địa phương.

“Đất lành chim đậu” - đó là câu mở đầu của Giám đốc nhà máy sứ cao cấp Ceravi Vũ Minh Sơn khi tiếp chuyện chúng tôi. Ông Sơn khẳng định, ở Tiên Hải có rất nhiều thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, nhất là các ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ. Nghề sản xuất gốm sứ ở đây đã hình thành từ lâu, do đó, theo cách nhìn của doanh nghiệp thì chắc chắn đây là nơi có nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Đặc biệt, Tiên Hải rất thuận tiện về giao thông, nhất là đường sông và một số cảng tạo thuận lợi cho việc sản xuất, thông thương hàng hóa. Ngoài ra, Tiên Hải còn có nguồn khí mỏ tự nhiên, là một trong những nguồn nhiên liệu sạch phục vụ cho ngành sản xuất gốm sứ, nhất là đối với những công ty đầu tư sản xuất đồ sứ cao cấp như Ceravi thì khí mỏ tự nhiên là một lợi thế không thể thiếu. Hơn nữa, cơ chế thu hút đầu tư của tỉnh rất thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đó cũng chính là lý do Công ty Cổ phần Ceravi đầu tư gần 188 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ mỹ nghệ chất lượng cao về Tiên Hải. Sau khi đầu tư, Ceravi đã nhận được sự quan tâm của các sở, ban, ngành của tỉnh, nhất là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo hiểm xã hội, phòng, chống cháy, nổ, bảo hộ lao động...

Ceravi chạy thử từ cuối năm 2015, tuy nhiên, ngay sau đó, nhà máy đã khẳng định

được thương hiệu, chất lượng sản phẩm của mình. Mặc dù mới đầu chỉ chạy 80% công suất song các sản phẩm của Ceravi đã tiêu thụ được ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Philippines, Myanmar... Ngoài ra, Ceravi còn xây dựng các khách hàng tiềm năng như Nga, Ukraine, Mỹ và Hàn Quốc. Nổi bật nhất là Công ty đã có nhiều đơn hàng lớn của Thái Lan và đã ký kết tới năm 2018 mỗi tháng xuất khẩu sang nước này khoảng 60.000 sản phẩm các loại.

Theo ông Sơn, để tồn tại được trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường gốm sứ hiện nay, ngay từ ngày đầu thành lập Ceravi đã xác định tiến thẳng tới sản xuất đồ sứ cao cấp, hình thức mẫu mã đa dạng, luôn thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do đó, từ việc đầu tư thiết bị máy móc, Ceravi cũng đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để cho ra các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường bằng công nghệ của Italy chống dính và kháng khuẩn. Đây là dòng sản phẩm công nghệ cao đúng với xu thế phát triển hiện nay. Do đó, Ceravi đã được rất nhiều khách hàng ghi nhận và đánh giá cao không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, văn hóa sản phẩm...

Có được kết quả trên, ngoài năng lực, trình độ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhà máy có kinh nghiệm lâu năm trong

nghề thì một trong những cách quản trị của doanh nghiệp là luôn lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Cũng theo ông Sơn, mặc dù nhà đầu tư định hướng ra các dòng sản phẩm chất lượng cũng như công nghệ cao nhưng để sản phẩm thành công được hay không đều phải do con người. Từ tư tưởng đó nên việc đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân luôn là nhiệm vụ thường xuyên của Công ty. Hàng tháng, hàng năm, Ceravi đều có kế hoạch đào tạo chuyên sâu và đào tạo tại chỗ theo phương pháp người biết đào tạo cho người làm chưa biết, người có trình độ cao đào tạo cho người có trình độ thấp.

Với một dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh và một xưởng sản xuất sứ mỹ nghệ chất lượng cao, Ceravi phấn đấu mỗi năm cho ra thị trường 1.600.000 sản phẩm các loại, trong đó 1.000.000 sản phẩm sứ mỹ nghệ và 600.000 sản phẩm sứ vệ sinh. Công ty sẽ tiếp tục tiên phong trong việc đầu tư công nghệ mới về sản xuất như robot phun men tự động thay thế sức lao động của con người. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hơn nữa, theo ông Sơn, tỉnh cần có cơ chế, chính sách trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng khu nhà ở cho công nhân, xây dựng hạ tầng và các dịch vụ đi kèm trong các khu công nghiệp để người lao động yên tâm làm việc.

THU THỦY



Công ty tạo việc làm cho hơn 300 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

ĐƯỜNG TỈNH ĐT.454 Xuống cấp nghiêm trọng

Hiện nay, mỗi ngày tuyến đường tỉnh ĐT.454 (đường 223 cũ) đang phải “gồng mình” với hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông qua lại. Tình trạng trên kéo dài khoảng 2 năm qua đã làm một số đoạn qua địa phận các xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa (Vũ Thư) xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...

Theo một số người dân ở đây, nguyên nhân khiến đường tỉnh ĐT.454 đoạn qua địa phận các xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa xuống cấp nghiêm trọng là do tuyến đường đã được làm từ lâu, không được duy tu, sửa chữa thường xuyên. Từ khi cầu Tỉnh Xuyên nối liền hai huyện Vũ Thư và Hưng Hà hoàn thành, lượng phương tiện qua lại nhiều, tình trạng xe ô tô tải trọng lớn chở đất, đá... chạy

qua khiến đoạn đường ngày một xuống cấp. Thêm vào đó, tuyến đường không có hệ thống thoát nước, hai bên nhà dân cao hơn đường nên mỗi khi trời mưa nước không thể thoát được khiến mặt đường bị ngập nước, bong bóc, hư hỏng nặng. Ông Đỗ Trọng Đại ở thôn Phương Tảo 1, xã Xuân Hòa sống ngay cạnh đường tỉnh ĐT.454 cho biết: Tuyến đường này xuống cấp chủ yếu là do phải “gồng

minh” chống đỡ xe quá tải hoạt động thường xuyên. Những hộ dân ở dọc hai bên đường như chúng tôi chịu ảnh hưởng rất lớn, vào mùa mưa thì nước ngập mặt đường từ 15 - 20cm, mùa nắng thì bụi bặm khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày chúng tôi thường xuyên phải chứng kiến những vụ va chạm giao thông trên tuyến đường này vì mặt đường quá xấu.

Không chỉ có vậy mà lượng xe nhiều, lại lưu thông suốt ngày đêm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân hai bên đường. Trước thực trạng trên, người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương và các ngành chức năng nhưng chưa được xử lý. Hiện chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng xe chở hàng quá tải trọng, đồng thời bố trí kinh phí nâng cấp tuyến

đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết: Đường tỉnh ĐT.454 đoạn qua địa phận xã có chiều dài 2,4km, chạy qua 3 thôn An Đẽ, Đức Hiệp và Phương Cáp. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo đảm an ninh - quốc phòng của huyện Vũ Thư nói riêng, tỉnh Thái Bình

nói chung. Trước kia mặt đường chỉ bị rạn nứt nhẹ, xuất hiện một số ổ gà. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, lượng xe tải qua lại quá nhiều khiến mặt đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng với chi chít ổ voi, ổ gà rất sâu, đường gập ghềnh khó đi. Vào mùa nắng, người dân nơi đây phải hứng chịu cảnh bụi mù, nhiều người dân hai bên đường luôn đóng cửa nhà kín vì quá bụi. Vào mùa mưa thì mặt đường lầy lội, trơn trượt; có

đoạn xuất hiện nhiều vũng nước ngay giữa lòng đường khiến cho tuyến đường này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để chấm dứt tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để xử lý xe quá tải đi qua con đường này và sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để người dân ổn định cuộc sống, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

PHẠM HƯNG



Xe tải trọng lớn thường xuyên hoạt động là nguyên nhân chính khiến đường tỉnh ĐT.454 đoạn qua địa phận các xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa (Vũ Thư) xuống cấp nghiêm trọng.



Người dân sinh sống hai bên đường tỉnh ĐT.454 đoạn qua địa phận các xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa (Vũ Thư) thường xuyên phải tưới nước để hạn chế bụi.